

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 608 /STP-VP

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2016

V/v triển khai thực hiện Thông tri số
04-TT/TU ngày 12/4/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn và tương đương;
- Phòng Công chứng số 1, 2, 3, 4;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp nhận được Thông tri số 04-TT/TU ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các phòng chuyên môn và tương đương; Phòng Công chứng số 1, 2, 3, 4; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản nghiên cứu nội dung và triển khai thực hiện Thông tri nêu trên tại đơn vị.

Nội dung Thông tri số 04-TT/TU được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: <http://www.stp.dongnai.gov.vn>, mục văn bản pháp quy.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP;
- Lưu: VT, VP.



GIÁM ĐỐC

Viên Hồng Tiến



TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

Số 04 -TT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2016

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI	
CÔNG	SỐ: 684
VĂN	NGÀY: 14/04/2016
ĐẾN	CHUYỂN:

THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả
việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong thời gian qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả khá nổi bật, đã tạo được không khí dân chủ trong xã hội; tạo động lực xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư; công tác cải cách thủ tục hành chính, việc nâng cao thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; ý thức dân chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước được tăng cường; nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chỉ thị còn một số hạn chế, yếu kém. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị chưa thực sự thường xuyên. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy được đẩy mạnh nhưng có nơi vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng, triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở một số nơi còn hình thức; một số chương trình, dự án chưa làm đúng quy trình lấy ý kiến nhân dân và công khai cho nhân dân biết. Từ đó hạn chế vai trò giám sát của dân, làm nảy sinh bức xúc trong nhân dân dẫn đến xảy ra một số vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ chưa đồng bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đồng đều ở các khu vực, loại hình cơ sở. Nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở dịch vụ, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa quan tâm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, còn vi phạm pháp luật lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân lao động, là một trong các nguyên nhân chủ yếu xảy ra tranh chấp lao động...

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do nhận thức và trách nhiệm về thực hiện dân chủ ở cơ sở của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở một số nơi chưa quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số văn bản, chính sách ban hành còn bất cập, nhất là chính sách bồi thường, giải tỏa, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện các dự án, sự chênh lệch về giá đất do Nhà nước quy định so với giá thị trường; các thủ tục về đất đai còn rườm rà, phức tạp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở một số cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; chưa nắm bắt và phản ánh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền về tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và các kiến nghị của nhân dân, để có biện pháp chỉ đạo giải quyết. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả loại hình cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội quy, quy chế cho phù hợp. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời những thắc mắc khiếu nại của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động mạnh dạn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, ban lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh.

2- Các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên,

lâu dài; chú trọng các địa bàn, các cơ sở thực hiện chưa tốt; tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) và Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chống quan liêu và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3- Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình giám sát, phát huy tốt hơn nữa vai trò dân chủ đại diện của đại biểu Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri để lắng nghe nguyện vọng của cử tri.

4- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã được công bố, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và giảm thủ tục không cần thiết cho người dân. Thường xuyên lấy ý kiến nhân dân về tính minh bạch, công khai thủ tục hành chính, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện về đất đai của người dân bị thu hồi đất.

5- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy tốt vai trò vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiến nghị với cấp ủy và UBND cùng cấp giải quyết kịp thời những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của quần chúng nhân dân; phối hợp với các tổ chức, các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân.

Các cấp công đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, ngăn ngừa đình công tự phát. Đồng thời phối hợp với chính quyền đẩy mạnh triển khai và thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó chú trọng việc chấp hành pháp luật về lao động, ký kết thỏa ước lao động tập

thể, đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động qua đó góp phần ổn định quan hệ lao động, phát triển sản xuất và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp.

6- Đổi mới phương pháp công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo phù hợp các đối tượng nhân dân để nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, qua đó vận động nhân dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

7- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc tỉnh căn cứ nội dung thông tri này cụ thể hóa thành chương trình công tác của cấp ủy, chỉ đạo triển khai, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

8- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến các chi bộ để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV
- Các cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn
- Các ban đảng Tỉnh ủy
- Các sở, ban, ngành tỉnh
- CP.VPTU- P,TH
- Lưu VTTU

Đồng kính gửi:

- Ban Bí Thư Trung ương Đảng
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Ban Dân vận Trung ương (A+B)

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Phan Thị Mỹ Thanh